

PAGPAPATUNAY NG PAGPAPATALA SA TAON 7
CONFIRMATION OF ENROLMENT IN YEAR 7

Pangalan ng estudyante:

Detalye ng araw ng oriyentasyon: araw at petsa, oras ng

Unang araw ng pagpasok ng mga estudyante ng Year 7 sa darating na taon: oras, araw, petsa at lokasyon.

Prvi dan škole za učenike u Year 7 sljedeće godine: vrijeme, dan, datum i mjesto

Mapagtatanungang kawani tungkol sa pagpapatala sa Year 7:

Numero ng teleponong mapagtatanungan sa eskuwelahan:

Mahal na Magulang /Tagapag-alaga

Maraming salamat sa inyong aplikasyong makapagpatala ang inyong anak, na nakapangalan sa itaas, sa Year 7 sa eskuwelahang ito sa darating na taon.

Ako ay nagagalak na makapagpapatunay na may puwestong nailaan para sa inyong anak dito sa eskuwelahan. Kayo at ang inyong anak ay malugod naming binabati ng masayang pagdating.

May isang araw ng oriyentasyon na gagawin para sa mga papasok na estudyanteng Year 7. Basahin po ang impormasyon tungkol sa araw ng oriyentasyon na nakasulat sa itaas. Inaanyayahang dumalo ang mga magulang at tagapag-alaga.

Ang oras at petsa ng unang araw ng pagpasok ng mga estudyanteng Year 7 sa darating na taon ay nakasulat sa itaas.

Tawagan po kaagad ang eskuwelahan kung may pagbabago sa inyong sitwasyon at kung huwag na ninyong ituloy ang pagpapatala. Sa ganoon, puwede po naming ibigay ang nabakantehang puwesto sa ibang estudyanteng kasali sa listahan ng mga naghihintay.

Kung mayroon po kayong katanungan o nangangailangan ng dagdag na impormasyon, tawagan lamang po ang kawaning sumasagot sa mga katanungan tungkol sa pagpapatala na nakasulat ang pangalan at telepono sa taas. Kung kinakailangan ninyo ng tulong ng isang interpreter, tumawag lamang sa Telephone Interpreter Service sa telepono 131 450 at humingi ng interpreter sa inyong wika. Ang interpreter ang tatawag sa eskuwelahan at mananatiling nasa linya ng telepono upang makatulong sa inyong pakikipag-usap. Hindi po kayo pagbabayaran sa serbisyong ito.

Hinihintay naming makita kayo at ang inyong anak sa araw ng oriyentasyon ng Year 7.

Sumasainyo

Prinsipal
Principal